

Số: 315 /KHKD

V/v: Phối hợp thực hiện tăng cường
kiểm soát tải trọng phương tiện

Hải Phòng, ngày 22 tháng 09 năm 2014.

Kính gửi: - **CÁC QUÝ HÃNG TÀU / QUÝ KHÁCH HÀNG**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ xin gửi tới Quý Hãng tàu; Quý khách hàng lời chào trân trọng, cảm ơn sự hợp tác của Quý Hãng tàu/ Quý khách hàng trong suốt thời gian qua.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tiêu cực trong công tác kiểm soát tải trọng xe, ngày 12/09/2014, Bộ Giao thông vận tải đã có công văn số 11472/BGTVT-VT về việc: Tăng cường kiểm soát tải trọng từ các đầu mối xếp hàng hoá, đề nghị UBND các tỉnh, TP; Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo các Sở ban ngành yêu cầu các doanh nghiệp cảng ký cam kết xếp hàng hoá không vượt quá tải trọng cho phép.

Theo đó, Cảng Đình Vũ đã phải thực hiện ký cam kết với Bộ Giao thông vận tải và UBND TP Hải Phòng thực hiện nghiêm chỉnh việc xếp hàng hoá trên xe ô tô, xếp hàng vào container theo đúng quy định. Kiên quyết không thực hiện xếp hàng vượt quá trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong **Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường** của xe ô tô; rơ moóc. Đồng thời, chịu trách nhiệm và bị xử lý khi vi phạm về xếp hàng vượt trọng tải cho phép của xe ô tô; rơ moóc...

Việc phối hợp thực hiện tăng cường kiểm soát tải trọng xe là một chủ trương đúng đắn của Chính phủ cần phải sự phối hợp của tất cả các cơ quan, ban ngành và các doanh nghiệp có liên quan.

Vì vậy, để thực hiện tốt chủ trương này cũng như để tạo điều kiện cho Cảng thực hiện tốt những nội dung đã cam kết với Bộ Giao thông vận tải và UBND TP Hải Phòng, Cảng Đình Vũ kính đề nghị Quý Hãng tàu/ Quý khách hàng phối hợp với Cảng thực hiện tốt quy định của pháp luật trong việc phối hợp thực hiện những công việc cụ thể sau đây:

- Cung cấp cho Cảng đầy đủ, chính xác số liệu về trọng lượng các container hàng dự kiến xếp; dỡ trên mỗi chuyến tàu làm hàng tại cảng.
- Thông báo cho các đơn vị đại lý vận tải; khách hàng về việc cảng sẽ thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện ra vào cảng. Đề nghị các đơn vị vận tải căn cứ vào trọng lượng hàng hoá để lựa chọn phương tiện vận tải có tải trọng phù hợp. Đồng thời hợp tác, xuất trình **Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường** của xe ô tô; rơ moóc cho nhân viên giao nhận cổng cảng trước khi đưa xe vào cảng làm hàng.
- Việc kiểm soát tải trọng phương tiện ra vào cảng sẽ được thực hiện tại Cảng Đình Vũ bắt đầu từ ngày 01/10/2014.

Trường hợp ngay sau khi đối chiếu, phát hiện trọng lượng hàng hoá thể hiện trên lệnh giao hàng vượt quá trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong **Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường** của xe ô tô; rơ moóc, cảng sẽ từ chối cung cấp dịch vụ xếp dỡ và không cho xe vào cảng làm hàng cho tới khi khách hàng bố trí được phương tiện phù hợp.

Rất mong nhận được sự hợp ủng hộ và tác của Quý Hãng tàu/ Quý khách hàng.
Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- T. Giám đốc (để b/cáo)
- Lưu: VT, KHKD

**KT TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Thành Đỏ